



คำสั่งคณะกรรมการสรรหา

ที่ ๔๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา จำนวน ๓๓ หน่วย รวม ๑๘๔ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

เขตสรรหา	หน่วยสรรหาที่	ชื่อหน่วยสรรหา	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	๑	โรงพยาบาลนาูง	นายคำแปลง ตะไชยา น.ส.สุนิษา ศรีโบราณ น.ส.ศิริธร ศิริบุตวงศ์ นายฐาปนพงษ์ วงษ์กลม น.ส.สาวิตรี วงศ์ชาติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๑	๒	โรงพยาบาลน้ำโสม	นายบุญทวย ประทุมรัตน์ นายมนตรี พลกลาง นายอภิรักษ์ พันธุ์พรหม นางชนพิชา แผ่นทอง นางบัวทอง แพชัยสงค์ น.ส.กนิษฐา บุสดี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๑	๓	โรงพยาบาลบ้านฝ้อ ๑	นางเพชรี จรรย์วิชัย นายเดชา บุญพั่ง นายวีระวัฒน์ ปัญญากุล นายพงษ์พร ฮวดไชย นางสาวปิยธิดา นนทะแสง นายมิตร คำสีสุข	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๑	๔	โรงพยาบาลบ้านฝ้อ ๒	นายไสว ชัยประโคน นายเดชา สุวรรณงาม นายธนศักดิ์ ภัคดีนวน นายสุพรรณ ลิ้ม นายพรชัย ดีสุข นายประภาส ใจชื่อ นายสหรัฐ หมั่นแก้วคราม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

เขต สรรหา	หน่วย สรรหาที่	ชื่อหน่วยสรรหา	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๒	๕	โรงพยาบาลโนนสะอาด	นายทักษิณ ชาวดร น.ส.จันทิมา วิไพบูลย์ นางสาวชมรรัตน์ อุตทะบุตร นายทรงวุฒิ พันหล่อมใส นายประกายเพชร สาครวงศ์ นางสุกัญญา สายปิ่น	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๒	๖	โรงพยาบาลกุมภวาปี ๑	นายณัฐพล สายบุญมี นางปิ่นสยา ฤทธิธา น.ส.สำรวย ภูมานัง น.ส.ธนิดา ธิระโต น.ส.พิชญาก็ค ดอนพันเมือง น.ส.จุฑามาศ คำปลิว น.ส.สุจิตรา สว่างศรี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๒	๗	โรงพยาบาลกุมภวาปี ๒	นางพัชนี สุมานิตย์ น.ส.อัจฉรา ราชจันทิก นางราตรี สุจินดา นางสุชาดา หาพรหม นางอุริกา สิงคลีประภา น.ส.วนิดา สรวงศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๒	๘	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอกุมภวาปี	นายวิรัตน์ ทาสะโก นายชัยนรินทร์ ศิริวารินทร์ นายพยุง ศรีกงพาน นายเจษฎาพล นภามาศ น.ส.อุไรวรรณ พลศักดิ์ขวา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๒	๙	โรงพยาบาลห้วยเก็ง	น.ส.อรทัย รามศิริ นายจักรภพ เนตรภักดิ์ น.ส.ทศวรรณ ชัยชนะ น.ส.เพียงใจ สนไชย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๒	๑๐	โรงพยาบาลประจักษ์ ศิลปาคม	นางดารุณี ตีระมาตย์ น.ส.สุวณีย์ อัมระรงค์ น.ส.สุกัญญา พิลาตัน น.ส.สุพรรณิ ราชมะโฮง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๓	๑๑	โรงพยาบาลไชยวาน	นายทวีศักดิ์ นุ่นสวัสดิ์ นางดวงใจ นุ่นสวัสดิ์ น.ส.นริรัตน์ สันตะกิจ นางเอี่ยมเดือน จีนสูงเนิน น.ส.ธมลวรรณ แพงคำฮัก	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

เขต สรรหา	หน่วย สรรหาที่	ชื่อหน่วยสรรหา	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๓	๑๒	โรงพยาบาลวังสามหมอ	นายบรรจง พรหมโคตร นายอาทิตย์ ภูแข นายวิเวช ชัยประโคน นายสมคิด รามะโคตร นายสุพัฒน์ ธรรมดี น.ส.อาภาภานต์ คลื่นแก้ว	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๓	๑๓	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีธาตุ	นางณัฐต์ณิชา หนูทอง นางทรงศนันท์ อาชีวะนันท์ น.ส.นรินทร์ แสนสิงห์ นางภัทรดา ธงยศ นายกิตติพงษ์ ศิลปชัย นายบดินทร์ ศรีลุนช่าง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๔	๑๔	โรงพยาบาลเพ็ญ ๑	นางวาริน ชารีอัน น.ส.นภสวรรณ เกตุไธสง นายภานุวัฒน์ สุขมี นางสาวนันท์นภัส ชารีอัน นางอรัญญา ศรีหาวงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๔	๑๕	โรงพยาบาลเพ็ญ ๒	นายอาทร สมซ้อง นายสมนึก แก้วแก่น นายภัทรบดินทร์ ชินพา น.ส.ลภาภา ละชินลา นายวัชยาคม หงส์โง่น นายศุภจิตต์ เฝ้ารัง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๔	๑๖	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ๑	นายพิตร แ่วนทอง นางวีรณัฐ ปานสีด้า นายประยูรณ วรรณวิเศษ นายสุริยันต์ จันทรา น.ส.สุปรียา คูหล้า นางปิยะวดี พิมพ์แสง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๔	๑๗	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ๒	นางสาวชนิษฐา พรหมหา นางสาวสุพัตตรา สามารถตรา น.ส.ธัญญา พันระชัย น.ส.นันทพร กงชุย น.ส.พัชรี สุมาศรี น.ส.ภริญญาภรณ์ บุราโส นายอชิตศักดิ์ กะลาม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๔	๑๘	โรงพยาบาลสร้างคอม	นายวัชรานุกูล บุญเลิศ น.ส.วิสาริณี ศรีชมพู่ นายสุระเชษฐ์ เหล่าศรีนาท นายฤทธิรงค์ บุรพันธ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

เขต สรรหา	หน่วย สรรหาที่	ชื่อหน่วยสรรหา	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๕	๑๙	โรงพยาบาลกู่แก้ว	น.ส.สุรรัตน์ เมืองแก้ว นายอภิชาติ แสนสระดี นายอุเทน สุริยันต์ นายชินวัฒน์ เดชวงษา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๕	๒๐	โรงพยาบาลทุ่งฝน	นายชลประทาน คำศรีระภาพ นางนิรมล นามวิเศษ นางสาวเกวลิณ คำนวน นายพงศกร บุญมาตุ่น น.ส.อรยา กองสุข	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๕	๒๑	โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์	นายสุบัญญัติ เกตุบุตร น.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์สุวรรณ นายปรีชา คำทรา นางสาวอัญมณี สรศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๕	๒๒	โรงพยาบาลหนองหาน ๑	นายสุทธิชัย ลำพุทธา น.ส.อาทิตยา อุปโลภาส นายอังกูร กองแสง นายสุรศักดิ์ เหล่าสุนา นายจารุวัตร เจริญชัย นางสุธาสินี เจริญชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๕	๒๓	โรงพยาบาลหนองหาน ๒	นายพิชิต คำเทียม นายอาทิตย์ จักสุกัน จ.ส.ต.หญิงพรพิมล มั่นนาโส น.ส.สุตาภรณ์ บุรณสรณ์ น.ส.ณัฐิยา วงษ์ปัญญา นางสาวประภัสสร แก้วหาดี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๖	๒๔	โรงพยาบาลกุดจับ	นางสุปราณี สวาสดีพงษ์ นายสมนึก รอดขันเมือง นายประจักษ์ คำบุรี นายอนนต์ บุญเวิน นายก้านตรี ทัพธานี น.ส.สนธยา ภูยาทิพย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๖	๒๕	โรงพยาบาลหนองแสง	นางจรูษา เอี้ยยะบุตร นายอุเทน วุฒิเสลา น.ส.อมรรัตน์ บานอินทร์ น.ส.วราพร ไชยสงคราม น.ส.สุภาพร แป๊ะทา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

เขต สรรหา	หน่วย สรรหาที่	ชื่อหน่วยสรรหา	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๖	๒๖	โรงพยาบาลหนองวัวซอ	นายประยงค์ ทินคำ น.ส.กนกพร สารักษ์ นางภัทรลดา โสภิน นางเบญจมาศ ชำนาญไพร นางรุ่งฤดี ชุมแวงวาปี น.ส.ไพบรญาณ์ ทาสีแสง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๖	๒๗	โรงพยาบาลมะเรียงอุดรธานี ๑	นางยุพิน คำกรู นางสุภาพร ฌรงค์พันธ์ น.ส.กীরติกา เอื้อกิจ นายมนต์ชัย ภูริบัญชา นายชลกานต์ ทนทาน น.ส.วาณี ภัคษาหาร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๖	๒๘	โรงพยาบาลมะเรียงอุดรธานี ๒	น.ส.กนกวรรณ แก้วชนะ นางสาวพรใจ อุปลสิทธิ์ น.ส.สุรีภรณ์ อุดมผล นางอนงรักษ์ รัตนพาณิชย์สกุล นายอินทรา สกุลโชคบุญมา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๖	๒๙	โรงพยาบาลมะเรียงอุดรธานี ๓ (ว.พยาบาล ,ศูนย์วิทย์, รพ.ธัญญารักษ์)	นางอำไพ สารพันธ์ นางลัดดาวัลย์ ตรีภพ นางพิสมัย ศรีวงษ์รัก นางเกษณี บุญแยง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๗	๓๐	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองอุดรธานี	นายสมเกียรติ สมศรีมี นางจิรสุดา สีเล นางสุวรีย์ จันทเดช น.ส.สุภาวดี เวินชุม นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์ น.ส.ณัฐรดี เข็ดทอง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๗	๓๑	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ๑	นายสนั่น พาจันดี นางดลนภา มะลิวงศ์ นายวัชร น้อยวิบล นายประสิทธิ์ ดอกไม้ นางพรทิพย์ ต้นมิ่ง นางสาวอาทิตย์ยา บุรีตั้ง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

เขต สรรหา	หน่วย สรรหาที่	ชื่อหน่วยสรรหา	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๗	๓๒	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ๒	นายสนธยา แก้วคำแสน นายอริวัฒน์ กุลวงษ์ น.ส.ภัทราพร ชูศรี นายไพฑูรย์ สาสัย น.ส.พรพิมล บุตะลา น.ส.ศิริัญญา สนวนเส นายภิรมภูริ ปัทมธรรมกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๗	๓๓	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ๓	นายสมลักษณ์ โพธิ์จันทร์ นางมะลิ ศรีบุตรวงษ์ นายอภิวัฒน์ ทักโลวา นางประภัสสร งานรุ่งเรือง นางปนัดดา หามะลิ น.ส.ปราณี พระโรจน์ น.ส.ดวงฤดี ศรีนวล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดเตรียมสถานที่ ดังนี้

๑.๑ รับและส่งคืน คูหา และ หีบบัตรสรรหา

๑.๒ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ กระดานนับคะแนน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. รับผิดชอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการสรรหา ประจำหน่วย (สหกรณ์จัดหาให้) ดังนี้

๒.๑ ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

๒.๒ ป้ายไว้นิล ประจำหน่วยสรรหา ขนาด ๑ x ๑.๗๕ เมตร

๒.๓ ป้ายรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

๒.๔ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา

๒.๕ กระดาษขีดคะแนน ปากกา ถุงพลาสติก ยางรัด

๒.๖ บัตรสรรหา

๒.๗ แบบบันทึกเหตุการณ์

๒.๘ แบบรายงานผลคะแนน

๓. ให้ดำเนินการสรรหา และดูแล ควบคุม กำกับให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม

๔. กรณีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามจำนวน ให้ประธานประจำหน่วยสรรหา มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาสมาชิกจากผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหามาดำเนินการแทนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหาผู้ซึ่ง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ โดยให้บันทึกเหตุการณ์ประจำวันพร้อมให้สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาในเขตนั้นลงนามรับรอง อย่างน้อย๒คน และแจ้งให้ คณะกรรมการสรรหาทราบโดยทันที

๕. ให้ทำการนับคะแนนจากบัตรสรรหา ให้เกิดความถูกต้อง และ บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖. รายงานผลนับคะแนน และนำส่งผลคะแนนการการสรรหา ให้กับคณะกรรมการสรรหา

๗. ส่งมอบอุปกรณ์ บัญชีรายชื่อ และ บัตรสรรหา ให้กับกรรมการดำเนินการผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ประสานงานประจำหน่วยสรรหา

ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหาทุกท่านเข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมทำความเข้าใจ
ขั้นตอน ระเบียบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา และรับวัสดุอุปกรณ์ ที่จะดำเนินการสรรหาในวัน
อาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมร่วมโพธิ์ทอง ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เวลา ๐๘.๓๐ -
๑๖.๓๐ น.

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายปรีนทร์ จุนโกเศศ)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด